

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN VĂN -LỚP 11
I. PHẦN ĐỌC HIỂU

Câu	Nội dung	Điểm
1	Điểm nhìn của: Người kể chuyện.	0,5
2	Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.	0,5
3	Sự việc chính: +Người đàn ông đào đất để đắp tượng chính mình. +Người qua đường uống nước từ cái giếng khi xưa người đàn ông đào lấy đất.	1,0
4	Nhận xét về nhân vật người đàn ông: - Hành động đào đất đắp tượng chính mình với mong muốn người đời sau sẽ nhớ đến mình. - Đặc điểm nhân vật: tính ích kỉ, yêu bản thân. - Người đời sau nhớ đến ông ta không phải vì bức tượng mà là vì giếng nước ông ta đào.	1,0
5	- Về hình thức: HS viết được 1 đoạn văn: 0,25đ - Về nội dung: Ý nghĩa của câu chuyện: + Con người cần suy nghĩ và hành động vì lợi ích của người khác chứ không chỉ cho lợi ích của bản thân mình. + Những việc làm vì lợi ích của người khác sẽ giúp chúng ta luôn được người khác nhớ đến và trân trọng, biết ơn.	1,0

II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

Nội dung cần đạt	Điểm
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận <i>Mở bài</i> nêu được vấn đề, <i>Thân bài</i> triển khai được vấn đề, <i>Kết bài</i> khái quát được vấn đề.	0,25
b. Xác định được vấn đề nghị luận: <i>Hãy nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt</i>	0,5
c. Triển khai vấn đề nghị luận Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp tốt giữa lí lẽ và dẫn chứng, Đảm bảo được các yêu cầu sau:	
* Giới thiệu vấn đề nghị luận: <i>Hãy nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt</i>	0,5

<p>- Giải thích: + <i>Khác biệt</i> là nét riêng, không giống người khác về ngoại hình, suy nghĩ, tính cách, ... + <i>Hãy nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt</i>: là hiểu, thừa nhận và thích nghi với những nét riêng của người khác</p>	0,5
<p>- Phân tích, bình luận, chứng minh (3,5) + Trong cuộc sống, mỗi người là một cá thể riêng biệt, không giống ai về mọi mặt. Điều đó làm cho cuộc sống trở nên phong phú, ý nghĩa, tạo nên những thành quả đóng góp cho xã hội (1,0) + Biết nhìn nhận và chấp nhận sự khác biệt của những người xung quanh sẽ giúp con người hòa nhập cuộc sống; tạo nên mối quan hệ tốt đẹp; nhận được sự tôn trọng, yêu quý từ mọi người (0,5) + Nếu không chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt thì khó có thể giúp đỡ được người khác, khó góp phần làm nên một xã hội tốt đẹp (0,5) + Không phải tất cả mọi sự khác biệt đều mang tính tích cực, có những hành động, suy nghĩ... tiêu cực thì cũng cần lên án, loại bỏ (0,5) + Trong xã hội vẫn còn có người luôn áp đặt suy nghĩ, cách nhìn của mình lên người khác (0,5) + Dẫn chứng (0,5)</p>	1.0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
<p>- Bài học: + Nhận thức: Sự khác biệt là tất yếu của cuộc sống. Vì vậy cần học cách nhìn nhận và chấp nhận nó. + Hành động: Nhìn mọi người, mọi việc bằng cái nhìn khách quan, thấu đáo, cảm thông, yêu thương để đón nhận sự khác biệt. ..</p>	0,5
<p>d. Chính tả, ngữ pháp Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt</p>	0,25
<p>e. Sáng tạo Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ</p>	0,5